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ส าเนางานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2566 ครั้งที่ 1 

วันอังคารที ่ 23  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  17   คน 

ล าดับที่        ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นางดาวเรือง      มะโนสิม สมาชิก อบต.ม.1   ดาวเรือง     มะโนสิม 
2. นายวิทยา         เอนไชย สมาชิก อบต.ม.2   วิทยา      เอนไชย 
3. นายจรัญ          ว่องไว สมาชิก อบต.ม.3   จรัญ          ว่องไว 
4. นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง สมาชิก อบต.ม.4   บรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง 
5. นายรัตติกรณ์     สุราษฎร์ สมาชิก อบต.ม.5   รัตติกรณ์     สุราษฎร์ 
6. นายชาญชัย       โพธิกมล สมาชิก อบต.ม.6   ชาญชัย       โพธิกมล 
7. นายปัญญา        วงศ์สง่า สมาชิก อบต.ม.7   ปัญญา        วงศ์สง่า 
8. นายสิทธิศักดิ์     ทองโคตร สมาชิก อบต.ม.8   สิทธิศักดิ์      ทองโคตร 
9. นางฉันทนา       ใจภูมิ สมาชิก อบต.ม.9   ฉันทนา        ใจภูม ิ
10. ร.ต.พลชัย         โยควัฒน์ สมาชิก อบต.ม.10  พลชัย          โยควัฒน์ 
11. นายอดิศร         บุตรชาติ สมาชิก อบต.ม.11  อดิศร          บุตรชาติ 
12. นายอนุภาพ      คชพล สมาชิก อบต.ม.12  อนุภาพ        คชพล 
13. นายกิตติ          ปัตพี สมาชิก อบต.ม.13  กิตติ           ปัตพ ี
14. นายส ารวย       ศรีวันทา สมาชิก อบต.ม.14  ส ารวย         ศรีวันทา 
15. นายสิทธิชัย      ฝ่ายรีย์ สมาชิก อบต.ม.15  สิทธิชัย        ฝ่ายรีย์ 
16. นายละคร        สุกุล สมาชิก อบต.ม.16  ละคร          สุกุล 
17. นายอนุชา        กาญบุตร สมาชิก อบต.ม.17  อนุชา          กาญบุตร 

 
ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   -  คน 

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  13   คน  
1. นายนิกุล    คุณมี      นายก อบต.          นิกุล    คุณมี      
2. นายเสถียร  จันทร์มาลา รองนายก อบต.     เสถียร  จันทร์มาลา 
3. นายสมศักดิ์  พลรัตน์ รองนายก อบต.  สมศักดิ์  พลรัตน์ 
4. ส.ต.อ.สุรศักดิ์   น้อยบาท     ปลัด อบต.          สุรศักดิ์   น้อยบาท 
5. นางรวีวรรณ   สุดเสน่หา รองปลัด อบต.  รวีวรรณ  สุดเสน่หา 
6. นางอมรรัตน์   แสนบรรดิษฐ์   หัวหน้าส านักปลัด            อมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์ 
7. นางสาวทัตพิชา ผาลี ผอ.กองคลัง   ทัตพิชา  ผาลี 
8. นายมีศักดิ์   ปรางค์แก้ว ผอ.กองช่าง   มีศักดิ์  ปรางค์แก้ว 
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9. นายปิยวิทย์   นามผา นักทรัพยากรบุคคล  ปิยวิทย์  นามผา 
10. นางสาวสุจิตตรา  เนียมเพราะ นักวิเคราะห์ฯ  สุจิตตรา  เนียมเพราะ 
11. นางอโนรัตน์  ทองพราว เจ้าพนักงานธุรการ  อโนรัตน์  ทองพราว 
12. นายนิติพนธ์  ทองโคตร นิติกร   นิติพนธ์  ทองโคตร 
13. นางสาวยศวดี  วิลาลัย นักวิชาการศึกษา  ยศวดี  วิลาลัย 

     
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
      เมื่อที่ประชุมพร้อม  ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์ ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  1/2566 ครั้งที่ 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                            อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ให้สมาชิกสภา อบต.ได้รับทราบ 

           ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 
2547  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 22  การเรียกประชุมสภาท้องถิ่นตามข้อ  20 ให้ประธานสภาท้องถิ่น
แจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกท้องถิ่นทราบล่วงหน้า  พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ ส านักงานองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ก่อนก าหนดสมัยประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน  เว้นแต่เป็นการประชุมอันเร่งด่วนจะแจ้งก าหนดเปิดสมัย
ประชุมและปิดประกาศน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ให้น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม  โดยให้ระบุ
เหตุอันรีบด่วนในหนังสือนั้น ด้วย 

 

จึงประกาศเรียกประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  
ระหว่าง วันที่  10 - 24 พฤษภาคม  2566  มีก าหนดสมัยประชุมไม่เกิน 15 วัน  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  จึงแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
เดื่อศรีคันไชยทุกท่าน ทราบ  เพื่อเข้าร่วมประชุมตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถ  เข้าร่วมประชุมได้  โดย
แจ้งได้ที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  หากท่านใดมีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้าประชุมได้  
ให้แจ้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยทราบ  ด้วย 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  8  พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ลงชื่อ      
ร.ต.พลชัย โยควัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
           ประธานสภากล่าวขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่านที่เข้าร่วมงานการแข็งขันกีฬาต้านยาเสพ

ติด, งานวันผู้สูงอายุและการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ผ่านมา 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรานงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                              สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2566 ครั้งที่ 1 
                              เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 

 

ที่ประชุม                    -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
 

ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่อง กระทู้ถาม 
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                            -ไม่มี- 
                                    
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                             -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                             5.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

5.1.1 เรื่องการอุดหนุนการไฟฟ้า/ไฟส่องสว่าง 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                               ขอเชิญท่านปลัด อบต.เดื่อศรีคันไชย ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
   ตามท่ี อบต.มอบหมายให้ กองช่าง ประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพังโคนได้ออก
ส ารวจขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตพ้ืนที่ต าบลเดื่อศรีคันไชย รายละเอียดและค่าใช้จ่ายตามเอกสารที่ได้แจก
ให้กับสมาชิกทุกท่านไปแล้วครับ  ล าดับที่ 6 ขอให้กองช่างตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นหมู่ไหน ในส่วนการด าเนินการ
ว่าจะเข้าด าเนินการช่วงไหนจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปครับ 

   5.1.2 คัดเลือกกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน จ านวน 2 ท่าน 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                               ขอเชิญท่านปลัด อบต.เดื่อศรีคันไชย ชี้แจงรายละเอียดครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
   ด้วยคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนบางท่านได้หมดวาระลง บางท่านที่เป็นเจ้าหน้าที่
ก็ได้ย้าย และตอนนี้ อบต.เดื่อศรีคันไชยได้มีนิติกรมาบรรจุ ซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานนี้โดยตรง จึงต้อง
แก้ไขค าสั่งให้เป็นปัจจุบัน และในโครงสร้างของค าสั่งให้มีสมาชิกสภาเป็นกรรมการ จ านวน 2 ท่าน จึงขอให้
สมาชิกสภาได้คัดเลือกตัวแทนเพ่ือเป็นกรรมการต่อไปครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
             เรียนประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน กระผม นายปัญญา  
วงศ์สง่า ส.อบต.หมู่ที่ 7 เดิมมีกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ได้ตั้งไว้แล้ว ซึ่งก็นานแล้ว โดยมีท่านวิกรานต์เป็น
ประธาน ผมก็เป็นกรรมการในนั้น และมีข้าราชการ เช่น รองปลัดเป็นเลขานุการ ต่อมาท่านวิกรานต์ก็หมดวาระไป
ไม่ได้มาเป็นสมาชิกสภาอีก รองปลัดก็ย้าย ในตอนนี้รองปลัดได้ย้ายมาใหม่ และมีนิติกรประจ า อบต.ผมก็รู้สึกดีใจ 
อยากสอบถามว่าถ้ามีการแต่งตั้งค าสั่งใหม่กรรมการชุดเดิมก็จะหมดไปหรืออย่างไรครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                 ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถามขอน าเรียนว่า กรรมการที่ได้รับการคัดเลือกแต่ละภาค
ส่วนนั้นเมื่อได้ครบตามจ านวนที่ระเบียบก าหนดไว้เป็นปัจจุบันแล้ว ก็จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการศูนย์
ยุติธรรมชุมชน ชุดเดิมก็หมดวาระไปโดยปริยาย กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่ก็จะเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนครับ 
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ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                                ขอให้สมาชิกสภาเสนอรายชื่อ จ านวน 2 คน  เป็นกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ขอ
เรียนเชิญครับ 
             1.นายสิทธิศักดิ์  ทองโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 8 เสนอ ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์  ต าแหน่ง ประธานสภา 
                                                             ผู้รับรอง   1.นายจรัญ  ว่องไว      ส.อบต.หมู่ที่ 3  
                                                                          2.นายส ารวย  ศรีวันทา ส.อบต.หมู่ที่ 14 

            2. นายอนุชา  กาญบุตร     ส.อบต.หมู่ที่ 17 เสนอ นายอนุภาพ  คชพล ต าแหน่ง รองประธานสภา 
                                                              ผู้รับรอง  1.นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง  ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                                                                          2.นางฉันทนา  ใจภูมิ          ส.อบต.หมู่ที่ 9 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              เรื่องแจ้งให้ทราบ ส าหรับค่าตอบแทนต าแหน่งคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาใหม่จะเริ่มใน
ปีงบประมาณหน้าคือเดือนตุลาคมนี้ และ อบต.มีโอกาสได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลแต่จะเป็นช่วงไหนยัง
ไม่ชัดเจนครับ อีกเรื่องอาทิตย์ที่ผ่านมาได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน จ านวน 1 หลัง เหตุเกิดในหมู่ที่ 8 ทาง อบต.ได้
เข้าไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วครับ 

ที่ประชุม                 -รับทราบ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอทราบเรื่องไฟฟ้าสายดับ
ตอนนี้ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ เรื่องไฟไหม้ขอให้ทางผู้บริหารแจ้งให้กับพ่ีน้องประชาชนทราบด้วย 

ร.ต.พลชัย  โยควัฒน์/ประธานสภา 
                              กระผมติดภารกิจ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมเพ่ือมอบหมายให้ 
นายอนุภาพ คชพล  รองประธานสภาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภา อบต. ต่อครับ 
                                  
                        5.2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

                        5.2.1 การพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณ  
                                       พ.ศ.2566 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  
                                       ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
                                        Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                                  เรียนเชิญท่านหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงครับ 

นางอมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์/หัวหน้าส านักปลัก 
                             เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปแล้วนั้น ต่อมาทาง ส านักปลัด
อบต.เดื่อศรีคันไชย จะด าเนินการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ปรากฏว่าไม่สามารถ
หาซื้อได ้จึงน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียดดังนี้ 
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                          จากเดิมตามรายละเอียดดังนี้ 
                 1.ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 
                            เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED สี (จ านวน 1 เครื่อง) 
                            คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
                            -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer ,Copier,Scanner และ Fax ภายในเครื่อง 
                             เดียวกัน 
                            -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
                            -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
                            -มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
                            -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
                            -สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวด า และสี) ได้ 
                            -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200  dpi 
                            -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
                            -สามารถถ่ายส าน าเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
                            -สามารถท าส าเนาได้สูงสูดไม่น้อยกว่า 99  ส าเนา 
                            -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
                            -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
                             -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
                              จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi – Fi (IEEE  
                              802.11 b,g,n) ได ้
                           -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
                           -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้  
                            (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
                             ปี 2564) 
    ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 

                 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 
                           เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  เลเซอร์ หรือ LED สี (จ านวน 1 เครื่อง) 
                           คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
                         -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer ,Copier,Scanner ภายในเครื่องเดียวกัน 
                         -มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi 
                         -มีความเร็วในการพิมพ์ขาวด าส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
                         -มีความเร็วในการพิมพ์สีส าหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm) 
                         -มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB  
                         -สามารถแสกนเอกสาร ขนาด A 4 (ขาวด า และสี) ได้ 
                         -มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200  dpi 
                         -มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ(Auto Document Feed) 
                         -สามารถถ่ายส าน าเอกสารได้ทั้งสีและขาวด า 
                         -สามารถท าส าเนาได้สูงสูดไม่น้อยกว่า 99  ส าเนา 
                         -สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์ 
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                         -มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จ านวนไม่น้อยกว่า  1  ช่อง 
                         -มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network  Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 
                          จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi – Fi (IEEE 802.11  
                          b,g,n) ได ้
                         -มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า  250  แผ่น 
                         -สามารถใช้ได้กับ A4 , Letter, Legal และสามารถก าหนดขนาดของกระดาษเองได้  
                         (ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 
                          ปี 2564)                            

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมค่รับ ขอเรียนเชิญครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามว่าคอมพิวเตอร์ที่มีการ
จัดซื้อใช่ปีต่อปีหรือครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                             เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ตามที่ผมได้ตรวจสอบก็จะเป็นเจ้าหน้าที่หนึ่งคนต่อคอมฯหนึ่งตัว งานหลายๆอย่างก็บันทึกเก็บไว้ใน
คอมฯถ้าเราต้องการเป็นเอกสารในการน าเสนอจึงจะสั่งปริ้นออกมาเก็บไว้ในแฟ้ม ในส่วนของเครื่องปริ้นเตอร์
หัวหน้าส านักปลัดมีความจ าเป็นต้องใช่ โดยขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงโดยตัดค าว่าแฟกซ์ออก เพ่ือให้จัดหาซื้อได้ครับ 

นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง/ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในการจัดซื้อ
คอมพิวเตอร์ผมขอให้ค านึงถึงสเปกเครื่องด้วย เพราะเท่าที่ผมดูสเปกที่ตั้งไว้มันต่ าเกินไป 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่หัวหน้าส านักปลัดได้ชี้แจง 
ผมขอสอบถามว่าถ้าเราตัดค าว่าแฟกซ์ออกคุณภาพของเครื่องที่จะใช้จะลดลงไหม ท าไมเราเราถึงตัด ถ้าไม่ตัดจะซื้อ
ไม่ได้อย่างไร ขอให้ชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

นางอมรรัตน์  แสนบรรดิษฐ์/หัวหน้าส านักปลัก 
                             ตามที่สมาชิกสภาได้สอบถาม การจัดซื้อเครื่ องปริ้นฯเป็นการตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 โดยตั้งตามมาตรฐานตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการ
จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ปี 2564 พอมาปี พ.ศ.2566 ส านักปลัดจะด าเนินการจัดซื้อก็ไม่สามารถ
จัดซื้อได้ ไม่มีตามท้องตลาด ถึงมีก็มีราคาแพงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ เนื่องจากปัจจุบันเกณฑ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เปลี่ยน ถ้าจะซื้อตามเกณฑ์นี้ราคาก็แพงขึ้นเกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ ทางส านักปลัดพิจารณาแล้วว่าถ้าจะจัดซื้อตามราคาที่ตั้งไว้จะต้องตัดค าว่าแฟกซ์ออก ถึงจะ
จดัซื้อได้ตามราคาท่ีก าหนดไว้  
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นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมไม่เห็นด้วยที่เครื่องจะมีการ
เปลี่ยนไปทุกปี แต่ถ้าจะเปลี่ยนทุกหกเจ็ดปีผมเห็นด้วยครับ  

 นายกิตติ  ปัตพี/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามงบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน 
15,000 บาท ผมว่ามีงบประมาณจากส่วนอื่นไหมครับ ผมอยากให้เพิ่มงบและจัดซื้อของให้ได้ตามสเปกที่ตั้งไว้เลย
อยากให้ซื้อของที่ดีๆไปเลย ถ้าไปซื้อของที่ไม่ได้มาตรฐานใช้ไปก็จะมีปัญหา 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 14 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         12        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       2         เสยีง (นายปัญญา วงศ์สง่า,นายวิทยา เอนไชย) 

  งดออกเสียง      -          เสยีง  
 

                            5.2.2 การพิจารณาขอโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการ 
                                    โยธา ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 
 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                                  เรียนเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว/ผอ.กองช่าง 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แผนงานอุตสาหกรรมและและการโยธา งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งจัดซื้อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ไว้ จ านวน 3 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน 90,000 บาท ต่อมา
ได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับงานในหน้าที่และบุคลากรที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  จึงน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือขอโอนงบประมาณ รายละเอียดดังนี้ 

                            โดยโอนลด จาก(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
               แผนงานอุตสาหกรรมและและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
                      งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                       ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 หน้า ๑๓๒/๑๖0 ตั้งไว้ ๙0,000 บาท งบประมาณ 
                       คงเหลือก่อนโอน 90,000 บาท งบประมาณที่จะขอโอนลดจ านวน 48,000 บาท  
                       ยอดคงเหลือหลังโอน 42,000  บาท 

                เพื่อโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
                        เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All In One ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 2 เครื่อง 
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                     เครื่องละ 24,000 บาท เป็นเงิน 48,000  บาท 
                           คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
                             - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 6 แกนหลัก (6 core) และ 12 แกน 
                               เสมือน (12Thread) และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใช 
                              ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็ว 
                              สัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 3.6 GHz จ านวน 1 หนวย 
                             - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ 
                              (Level) เดียวกัน ขนาดไมนอยกวา 8 MB 
                             - มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  
                           1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช้ 
                               หนวยความจ าแยกจากหนวยความจ าหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 
                            2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพที่มีความสามารถในการใชหนวยความจ าหลักในการ 
                                แสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  
                               - มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 8 GB  
                               - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 
                             Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย  
                           - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T  
                             หรือดีกวา จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง  
                           - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
                           - มีแปนพิมพและเมาส  
                             -มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD  
                               (1920x1080)  
                           - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ac) และ Bluetooth 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมค่รับ ขอเรียนเชิญครับ                        

นายบรรดาศักดิ์  รุ่งเรือง/ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามการ
จัดซื้อโน้ตบุ๊ก ในกรณีที่มีการน ากลับไปใช้งานที่บ้าน ถา้เกิดมีความเสียหายมีการรับผิดชอบอย่างไร 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน คอมพิวเตอร์ที่มีการจัดซื้อใหม่ ผม
ขอสอบถามว่าคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าจะน าไปไว้ไหนครับ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจง 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตั้งไว้ เพ่ือเป็นการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 
จ านวน 3 ตัว แต่ทางกองช่างชี้แจงว่าจะขอเปลี่ยนเป็นจัดซื้อจ านวน 2 ตัว และขอซื้อโน้ตบุ๊ก จ านวน 1 ตัว ท าไม
ถึงจะซื้อแบบนี้ขอให้ทาง กองช่างชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจนด้วยครับ 
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นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว/ผอ.กองช่าง 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม 
เนื่องจากกองช่างได้รับบรรจุบุคลากรต าแหน่งช่างไฟฟ้ามา ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแจ้งว่าต้องการคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก เพ่ือความสะดวกในการออกนอกพ้ืนที่เวลาออกส ารวจจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า โน้ตบุ๊กนี้ผมจะให้นาย
ช่างไฟฟ้าเป็นผู้ใช้ครับ ส่วนคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะอีก 1 เครื่อง จะให้ในส่วนเจ้าหน้าที่ประปา เพราะได้แยกห้องให้
เจ้าหน้าที่ประปานั่งท างานแต่ยังขาดคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงาน อีก 1 เครื่อง ทางกองช่างก็จะน าไว้ให้
เจ้าหน้าที่ไว้เขียนแบบ เพราะจะมีนายช่างโยธาย้ายมาใหม่ครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอให้ท่านประธานสภาแจ้งท่าน 
ผอ.กองช่าง ให้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาแต่ละคนที่สอบถามมาเป็นข้อๆไปครับ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                             ขอให้เจ้าหน้าที่งบประมาณได้ตอบข้อซักถามที่แต่ละคนได้สอบถามมาด้วยครับ เพราะ 
ผอ.กองช่าง ตอบค าถามยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ 
 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้สอบถามทางกองช่างแล้ว 
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊กที่ทางกองช่างจะจัดซื้อก็มีความจ าเป็นจริง แต่เดิมเจ้าหน้าที่ประปาอยู่รวมในห้อง
เดียวกันกับทางกองช่าง แต่ตอนนี้ได้แยกห้องออกมาจึงมีความจ าเป็นจะต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน เรื่อง
ความเสียหายของโน้ตบุ๊กในกรณีที่น าออกไปใช้ท างานที่บ้านหรือออกนอกพ้ืนที่ ที่สมาชิกสอบถามมา ถ้าเกิดความ
เสียหายใครรับผิดชอบ ตามหลักการความเสียหายที่เกิดนอกสถานที่ หรือนอกเวลาราชการเจ้าหน้าที่ที่ใช้ต้อง
รับผิดชอบอยู่แล้ว ส่วนรายละเอียดต้องสืบต่อไปว่าเกิดจากความประมาทหรือไม่ ต้องดูเป็นกรณีๆไป การใช้โน้ตบุ๊ก
ที่กองช่างได้ชี้แจงว่ามีความจ าเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่นั้นก็เห็นดีด้วย เพราะจะเป็นการอ านวยความสะดวก
ให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้เร็วขึ้น และตามท่ีสมาชิกสอบถามว่าถ้าซื้อเครื่องใหม่มาเครื่องเก่าจะน าไปไว้ไหน ขอ
เรียนชี้แจงว่า ทางกองช่างมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อบุคลากรเนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ย้ายมาใหม่ เครื่องใหม่ที่
จัดซื้อก็จะน าไว้ให้เจ้าหน้าที่ที่ย้ายมาได้ใช้ในการเขียนแบบต่างๆ ส่วนเครื่องเก่าก็มีเจ้าหน้าที่ที่อยู่เดิมใช้ปฏิบัติงาน
เป็นประจ าอยู่แล้วครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                            ขอให้ทางกองช่างรักษาคอมพิวเตอร์ที่จัดซื้อมาให้ดีด้วยนะครับ ถ้าใช้ปีต่อปีผมไม่เห็นด้วย
นะครับ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 14 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค าชี้แจง ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         13        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       1         เสยีง (นายปัญญา วงศ์สง่า) 

  งดออกเสียง      -          เสยีง  
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                      5.2.3 การพิจารณาการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

           ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2566 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                                  เรียนเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว/ผอ.กองช่าง 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยกองช่างมีเหตุจ าเป็นจะต้อง
ใช้โน้ตบุ๊กในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และงานในหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีประสิทธิ ภาพในการ
ปฏิบัติงาน  จึงน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือขอโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ รายละเอียดดังนี้ 

                        โดยโอนลด จาก(แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
                       แผนงานอุตสาหกรรมและและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา  
                      งบลงทุน คา่ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
                       ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 หน้า ๑๓๒/๑๖0 ตั้งไว้ ๙0,000 บาท งบประมาณ 
                       คงเหลือก่อนโอน 42,000 บาท งบประมาณที่จะขอโอนลดจ านวน 24,000 บาท 

                               เพือ่โอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่ (แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา) 
        เป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรโนตบกุ ส าหรับงานประมวลผล จ านวน 1 เครื่อง ราคา ๒๔,000 บาท 
                    คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

    - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) และ 8 แกนเสมือน (8 Thread) 
      และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีที่ตองใชความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo  
      Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไมนอยกวา 4 GHz จ านวน 1 หนวย 
    - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจ าแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level)  
       เดียวกันขนาดไมนอยกวา 8 MB  
   - มีหนวยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 8 GB  
   - มีหนวยจัดเก็บขอมูล ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด Solid State  
     Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 250 GB จ านวน 1 หนวย 
   - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไมนอยกวา 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไมนอยกวา 12 นิ้ว 

     - มีกลองความละเอียดไมนอยกวา 1,280 x 720 pixel หรือ 720p 
     - มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

   - มีชองเชื่อมตอแบบ HDMI หรือ VGA จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง 
     - มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 
                แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จ านวนไมนอยกวา 1 ชอง  

   - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (IEEE 802.11 ax) และ Bluetooth  
                 และมีงบคงเหลือ จ านวน 18,000  บาท 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 14 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ขอมติด้วยครับ 
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มติที่ประชุม   เห็นชอบ         13        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       1         เสยีง (นายปัญญา วงศ์สง่า) 

  งดออกเสียง      -          เสยีง  
 

                        5.2.4 การพิจารณาขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
                              แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน หมวดค่า 
                              ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์แบบ 
                              เคลื่อนที่ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                                  เรียนเชิญเจ้าหน้าที่กองการศึกษา ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นางสาวยศวดี  วิลาลัย/นักวิชาการศึกษา 
                         เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับกองการศึกษาขอเปลี่ยนแปลง
ค า ชี้ แ จ ง แ ผ น ง า น ก า ร ศึ ก ษ า  ง า น ร ะ ดั บ ก่ อ น วั ย เ รี ย น แ ล ะป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า  ง บ ล ง ทุ น  ห ม ว ด ค่ า                              
ครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ค่าจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่ ส าหรับศูนย์เด็กเล็กบ้าน
ปานเจริญ จ านวน 1 เครื่อง และ ศูนย์เด็กเล็กบ้านขุนภูมิ จ านวน 1 เครื่อง เนื่องจากมีการพิมพ์รายละเอียดผิดจึง
น าเรื่องเข้าสภาเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง รายละเอียดดังนี้ 

                        จากเดิมตามรายละเอียดดังนี้ 
                           ค่าจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนที่พร้อมไมค์ลอย  ขนาด 15 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง  
                          ราคาเครื่องละ 10,000 บาท  รวมเป็นเงิน  20,000  บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด) 
                        มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.ล าโพงอเนกประสงค์ 18 นิ้ว แบบเคลื่อนที่  พร้อมไมค์ลอยแบบมือถือ  VHF x 2 เอ็กโค่ 
 2.มีช่องส าหรับเสียบ USB เล่น MP ได้ 
 3.อัดเสียงได้ 
 4.รองรับสัญญาณบลูทูธ  (จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 

                           ขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงเป็น 

                         ค่าจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์แบบเคลื่อนทีพ่ร้อมไมค์ลอย ขนาด 15 นิ้ว จ านวน 2 เครื่อง  
                     ราคาเครื่องละ 10,000 บาท  รวมเป็นเงิน  20,000  บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาด)  
                     มีรายละเอียด ดังนี้ 

 1.ล าโพงอเนกประสงค์ 15 นิ้ว แบบเคลื่อนที่  พร้อมไมค์ลอยแบบมือถือ  VHF x 2 เอ็กโค่ 
 2.มีช่องส าหรับเสียบ USB เล่น MP ได้ 
 3.อัดเสียงได้ 
 4.รองรับสัญญาณบลูทูธ (จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป) 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                       ผมเห็นด้วยกับกองการศึกษาในการจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์ แต่ผมขอให้จัดซื้อขนาด 18 
นิ้ว เลยครับ 
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นางสาวยศวดี  วิลาลัย/นักวิชาการศึกษา 
                         เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ถ้าจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์ ในขนาด 
18 นิ้ว ราคาจะเกินงบประมาณท่ีตั้งไว้ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                            ในส่วนของกองการศึกษาในการจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์ ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดขนาดผิด 
จาก 15 นิ้ว เป็น 18 นิ้ว ท่านสมาชิกสภาบางท่านก็แจ้งว่าไม่ซื้อ 18 นิ้วไปเลย เจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบราคาแล้ว
พบว่า ถ้าซื้อล าโพงอเนกประสงค์ ขนาด 18 นิ้ว ราคาจะเพ่ิมขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าไม่อยากให้กระทบกับงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ และทางส านักปลัดที่ผ่านมาก็ซื้อในขนาด 15 นิ้ว กองการศึกษาจึงขอเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงในการจัดซื้อล าโพง
อเนกประสงค์ จากรายละเอียดขนาด 18 นิ้ว แก้ไขเป็นจัดซื้อล าโพงอเนกประสงค์ขนาด 15 นิ้วครับ 
 

นายสิทธิชัย  ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                             เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมขอฝากเรื่องติด
เครื่องปรับอากาศให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่เพ่ิมด้วยครับ เนื่องจาก
ผมไปส่งลูกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเห็นว่ามีเด็กเป็นจ านวนมากเกิดความแออัดห้องก็ร้อนไม่ดีต่อสุภาพเด็ก 
 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                            เรื่องนี้ขอน าไปพิจารณาในวาระอ่ืนๆนะครับ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 14 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         13        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       -          เสยีง  
  งดออกเสียง      1         เสยีง (นายปัญญา วงศ์สง่า) 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                                    -ประธานสภาสั่งพักเบรก 10 นาที- 
 
                                          5.2.5 การพิจารณาส่งมอบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านโคกก่อง 
                                                   ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                               เรียนเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 ได้ประชุมผู้ใช้น้ าเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา ตามที่ได้ส่งหนังสือมายัง อบต.เดื่อศรีคันไชย 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 โดยมีมติที่จะส่งมอบประปาหมู่บ้านโคกก่องให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล         
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เดื่อศรีคันไชยเป็นผู้รับผิดชอบดูแล เนื่องจากกรรมการบริหารจัดการน้ าประปาของบ้านโคกก่องไปไม่ไหวกับภาวะ
ขาดทุนในการซ่อมบ ารุง เพราะไม่มีงบประมาณ อบต.เดื่อศรีคันไชยจึงน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือให้สภาได้พิจารณาว่าจะ
เห็นชอบให้รับมอบกิจการประปาของบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 มาอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของ อบต.หรือไม่ครับ แต่
ในส่วนของ อบต.ยินดีรับโอน เมื่อรับโอนแล้ว อบต.จะด าเนินการแจ้งให้กองช่างเข้าไปตรวจสอบและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับน้ าประปาของบ้านโคกก่อง เพราะปัจจุบันน้ าประปาที่บ้านโคกก่องประสบปัญหาขาดแคลนน้ า น้ าประปา
ไม่ไหล น้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนมาก 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ประปาหมู่ที่ 7 ปกติเก็บที่หน่วย
ละ 7 บาท แต่ก็ประสบปัญหากับภาวะขาดทุน ไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อซัมเมิสมาซ่อมบ ารุงรักษา ขอเรียนแจ้ง
สมาชิกตามจริงว่า ปัจจุบันประปาบ้านโคกก่องมีแต่ที่ตั้งมีถังแต่ไม่มีซัมเมิสแล้ วเพราะมันพัง ตอนนี้ชาวบ้าน
เดือดร้อนมาก ก่อนที่ผมจะมาประชุมวันนี้น้ าประปาก็ไม่ไหล วันที่ 20 ผมไปช่วยงานมาจะอาบน้ าก็ไม่มีน้ าให้อาบ 
น้ าไม่ไหล เวลาผมโทรศัพท์มาแจ้งว่าน้ าไม่ไหลก็บอกว่าน้ ามันไหล ไหลก็ไหลน้อย ผมรู้สึกอัดอ้ันตันใจมากครับ 
อาบน้ าผมก็ต้องอาบอย่างประหยัด ผมจึงขอสอบถามที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่าถ้า อบต.มีการรับโอนแล้วจะเข้าไป
ด าเนินการแก้ไขปัญหาต่ออย่างไรครับ ที่จะแก้ไขปัญหาให้อย่างเร่งด่วน หรือต้องรองบประมาณปี พ.ศ.2567 
หรืออย่างไร เพราะชาวบ้านโคกก่องประสบปัญหาเรื่องน้ ามาสองปีแล้วครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                             ตามที่ท่านปัญญา วงศ์สง่า อภิปราย ผมขอเสริมบ้านโคกก่อง บ้านท่าแร่ บ้านสระพังทอง 
บ้านโพธิ์ตาก น้ าไม่ไหลไหลก็ไหลน้อย ผมอยากทราบว่าตะกอนที่มันตกค้างอยู่ในท่อสามารถฉีดล้างออกได้ไหมครับ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                               เรียนเชิญท่านปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องน้ าประปาที่ท่านสมาชิกสภา
ได้อภิปรายยอมรับว่ามีปัญหาอยู่จริง อบต.ได้รับเรื่องร้องเรียนอยู่เป็นประจ าว่าการแก้ไขปัญหาล่าช้า ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อน อย่าง หมู่ที่ 9 ก็ประสบปัญหาเหมือนกันที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบว่าไฟไม่พอ 
หมู่ที่ 7 ก็ได้คุยกับทางกองช่างเบื้องต้นว่าเมื่อโอนมาแล้วจะแก้ไขปัญหาอย่างไรที่จะให้พ่ีน้องประชาชนได้ใช้น้ าได้
อย่างปกติ หรือท าอย่างไรให้เกิดความเดือดร้อนน้อยที่สุด อบต.จะเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดครับ รายละเอียดจะ
ด าเนินการอย่างไรจะให้กองช่างน าเรียนอีกครั้ง 
 

นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว/ผอ.กองช่าง 
                                เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน น้ าประปาบ้านโคกก่องมีปัญหา
จริง การแก้ปัญหาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะตัดท่อล้างดูก่อน โดยใช้รถดับเพลิงฉีดน้ าล้างเป็นระยะๆไป เพราะแต่ก่อน
บ้านโคกก่องจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ าไม่ไหล พอมีการต่อท่อของชลประทานก็เริ่มมีปัญหาในช่วงนั้นก็จะเริ่มทดสอบ
แก้ไขในเรื่องนี้ก่อน หลังจากที่รับโอนกิจการประปาบ้านโคกก่องมาเป็นของ อบต.แล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2567 ก็จะตั้งงบประมาณเพ่ือเพ่ิมท่อเมนให้มีขนาด 3 นิ้ว เพ่ือให้แรงดันน้ าสูงขึ้น ในส่วนของบ้านสระพังทองก็
เช่นกันให้ท าหนังสือส่งมอบโอนมาแต่ก็ยังไม่เห็นหนังสือครับ ถ้าเบื้องต้นยังแก้ไขปัญหาในส่วนนั้นไม่ได้ ก็จะ
พยายามปรับปรุงตรงหอถัง คือน าน้ าไปตั้งไว้ตรงนั้นแล้วค่อยปล่อยน้ าลงมาให้หมู่บ้าน สูบน้ าขึ้นมาพักไว้แล้วค่อย
จ่ายเข้าหมู่บ้าน เพ่ือให้มีน้ าใช้ได้ตลอดถึงแม้ว่าแรงดันน้ าจะค่อย 
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นายเสถียร  จันทร์มาลา/รองนายก อบต. 
                                 เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน เรื่องน้ าประปาหมู่ที่ 7 ผู้บริหาร
ได้ออกไปตรวจสอบในพ้ืนที่ พบว่าน้ าไหลเป็นบางครัวเรือนผู้บริหารก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ หลังจากที่มีการรับโอนแล้วก็
จะปรึกษาหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไปครับ หมู่ที่ 9 ก็เช่นกัน พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่อไป 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอเพ่ิมเติมในส่วนของ ผอ.กอง
ช่างได้ชี้แจงข้อมูลที่จะแก้ไข ในการตัดท่อจะต้องมีค าสั่งออกมาให้ตัดจากผู้บริหารเพราะเป็นของหลวง ที่บ้านสระ
พังทองได้ประปาขนาดใหญ่มาผมก็ดีใจ น้ าจะได้เพียงพอ แต่พอได้มาจริงน้ าบ้านโคกก่องกับไม่ไหล ไหลหรือไหล
น้อย ประเด็นคือตอนนี้เย็นนี้จะมีน้ าไหลไหม เรื่องน้ าส าคัญท่ีสุด ฝากผู้บริหารเร่งด าเนินแก้ไขให้เร็วที่สุดด้วยครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                             ตามท่ีปัญญาพูดมาจริงครับ ขอให้เร่งด าเนินการแก้ไขให้เลยครับ ไม่ต้องไปรองบปี พ.ศ.
2567 เพราะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมาก อีกเรื่องบ้านโพธิ์ตาก บ้านสระพังทอง จะมีการขยายเขตประปา
ไหม และตามท่ี อบต.เดื่อศรีคันไชยรับปากว่าจะไปยกท่อ ขอให้เร่งด าเนินการให้ด้วยครับ 
 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                สรุปเรื่องน้ าประปา ทางกองช่างมีแนวทางเร่งด่วนคือจะใช้วิธีตัดท่อล้างท่อซึ่งจะ
ด าเนินการในวันพรุ่งนี้ ของ หมู่ที่ 7 ส่วน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 14 ว่าจะตัดแต่ยังไม่ตัดฝาก ผอ.กองช่างไปดูด้วยครับ 
ส่วนเรื่องการยกท่อขอให้แล้งกว่านี้ก่อนครับ ก็รับเรื่องไว้ก่อนครับ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 14 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นชอบให้รับโอนกิจการประปาบ้านโคกก่อง หมู่ที่ 7 มาอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.  ขอมติ
ด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         14        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       -          เสยีง  
  งดออกเสียง      -          เสยีง  
 
                                   5.2.6 การพิจารณาการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ (งบเฉพาะการประปา)  
                                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                               เรียนเชิญท่าน ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดครับ 

นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว/ผอ.กองช่าง 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ที่ผ่านมาในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2566 ได้ตั้งค่าจัดซื้อปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) ไว้จ านวน 2 เครื่อง โดยจัดซื้อและ
ด าเนินการใช้ไปหมดแล้ว แต่ตอนนี้ประปาบ้านโคกไพศาลมีปัญญา เนื่องจากซัมเมิสไหม้ จ าเป็นต้องใช้ปั้มสูบน้ า
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ด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) แทนเครื่องที่ไหม้ กองช่าง จึงน าเรื่องเข้าสภาเพ่ือขอโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ 
รายละเอียดดังนี้ 
   โดยโอนลด จาก(งบเฉพาะการประปา) 
   หมวดค่าครุภัณฑ์อ่ืน หน้า 10/10 ประเภทค่าจัดซื้อถังกรองเหล็กแรงดัน ตั้งไว้ 
164,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 2564,000 บาท งบประมาณที่ขอโอนลด จ านวน 22,000 
บาท งบประมาณหลังการโอนลดคงเหลือ จ านวน 242,000 บาท 
   เพื่อโอนเพิ่มตั้งเป็นรายการใหม่(งบเฉพาะการประปา) 
   หมวดครุภัณฑ์การเกษตร ประเภทค่าจัดซื้อปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) ขนาด 
1.50 แรงม้า 220 โวลท์ จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท (จัดหาตามราคาท้องตลาดทั่วไป งบประมาณที่
ขอโอนเพิ่ม จ านวน 22,000 บาท 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไมค่รับ ขอเรียนเชิญครับ                        

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง
รายละเอียด ผมขอเสนอในการตั้งงบประมาณปีหน้า ขอให้ทางกองช่างได้ตั้งงบประมาณในการจัดซื้อปั้มสูบน้ าด้วย
ระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) ส ารองไว้หลายๆตัวเลยครับ  

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                               ตัวหนังสือที่เป็นจ านวนยอดเงินพิมพ์ไม่ถูกต้องขอให้แก้ไขด้วยนะครับ 

นายจรัญ  ว่องไว/ส.อบต.หมู่ที่ 3 
                               เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ขอสอบถามการโอนงบจากค่า
จัดซื้อถังกรองเหล็กแรงดัน ตั้งไว้ 164,000 บาท มาซื้อปั้มสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้า(ซัมเมิส) ขนาด 1.50 แรงม้า 
220 โวลท์ จ านวน 1 เครื่องๆละ 22,000 บาท ถังกรองเหล็กแรงดันจะไม่ซื้อแล้วใช่ไหมครับ ถ้าไม่ซื้อผมแนะน า
ให้น างบที่เหลือมาแก้ไขปัญหาน้ าของหมู่ที่ 7 ดีหรือไม่ เพราะกว่าจะรองบปี พ.ศ.2567 ก็จะล่าช้าเกินไป 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               ส าหรับยอดตัวเลขที่เป็นตัวหนังสือต้องขออภัยด้วยเนื่องจากเจ้าหน้าที่พิมพ์ผิด  ตามที่
สมาชิกได้เสนอให้น าเงินที่เหลือจากการโอนค่าจัดซื้อถังกรองเหล็กแรงดัน มาแก้ไขปัญหาน้ าประปาให้กับหมู่ที่ 7 
นั้นผมขอน าเรียนปรึกษาต่อผู้บริหารก่อนนะครับ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะขอมติจากที่
ประชุมสภาเลยนะครับ ประธานสั่งนับองค์ประชุมปรากฏว่า มีสมาชิกสภา จ านวน 14 คน ถือว่าครบองค์ประชุม 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยกับการโอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ ขอมติด้วยครับ 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ         14        เสียง 
  ไม่เห็นชอบ       -          เสยีง 

  งดออกเสียง      -          เสยีง  
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นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
                         ขอสอบถามมีชาวบ้านโพธิ์ตาก บ้านสระพังทอง มีการสอบถามมาว่าจะมีการขยายเขตประปา
ไปแถวล าห้วยดอนตูมหรือไม่ ซึ่งมีชาวบ้านอยู่ประมาณสองถึงสามหลังคาเรือน ขอให้ส ารวจให้ด้วยนะครับ และให้
ชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณก่อสร้างรางระบายน้ าของหมู่ที่ 15 กับ หมู่อ่ืนๆ ให้ด้วยว่างบประมาณกับปริมาณงานที่
ก่อสร้างถึงไม่เท่ากัน 

นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว/ผอ.กองช่าง 
                              การขยายเขตประปาขอให้เป็นปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพราะต้องตรวจสอบ
รายละเอียดด้วยว่าถ้าขยายไปแล้วน้ าจะไปถึงไหม ส่วนงบก่อสร้างรางระบายน้ าของหมู่ที่ 15 ขอตรวจสอบก่อน
ครับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง อ่ืนๆ 

นายสิทธิชัย ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                              เรียนประธานสภา คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน การขยายเขต
ประปาต้องดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยนะครับ ไม่ใช่จะขยายเขตไปเรื่อยๆ 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                              ขอฝากเรื่องการขยายเขตประปาด้วยครับ เพราะมีพ่ีน้องประชาชนยังมีความต้องการ
น้ าประปาอีกมาก ขอสอบถามเรื่องโครงการเกินศักยภาพทาง อบต.มีส่งโครงการไปของบที่ไหนแล้วบ้างครับ อีก
เรื่องเนื่องไฟฟ้าส่องสว่างบ่ายโคกก่องไม่ติจ านวน 2 จุด ฝากผู้บริหารท าหนังสือแจ้ งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการแก้ไขให้ด้วยครับ 

นายชาญชัย  โพธิกมล/ส.อบต.หมู่ที่ 6 
                              ขอสอบถามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด าเนินการไปถึงไหนแล้วครับ 

นายอนุชา  กาญบุตร/ส.อบต.หมู่ที่ 17 
                                ขอสอบถามงบประมาณปี พ.ศ.2566 หมู่ที่ 17 ได้โครงการรางระบายน้ า ผมขอย้าย
ไปเสริมตรงหน้าบ้านนายเจริญ วังชา ได้หรือไม่ เพราะแต่เดิมมีการท ารางระบายน้ าไปสิ้นสุดตรงนั้น เวลาฝนตกท า
ให้น้ าไม่มีทางระบายมันจะล้นมาท่วมบ้านนายเจริญ วังชา ครับ จะขอแบ่งงบไปท าตรงนั้นได้ไหม 

นายบรรดาศักดิ์ รุ่งเรือง/ส.อบต.หมู่ที่ 4 
                              ขอสอบถามโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะด าเนินการได้ในช่วงไหนครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               โครงการเกินศักยภาพผู้บริหารก็มีการส่งไปของบจากหลายหน่วยงาน ไฟฟ้าโซล่าเซลล์
ฝากทางกองช่างท าหนังสือแจ้งไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาซ่อมแซมให้ด้วยนะครับ ส่วนเรื่องรางระบายน้ าของหมู่ที่ 
17 ที่มีปัญหาขอตรวจสอบก่อนว่าใช้งบประมาณมากน้อยเพียงใดในการแก้ไขปัญหา งบโครงสร้างพ้ืนฐานปี พ.ศ.
2566 ของแต่ละหมู่บ้าน ก าลังเร่งด าเนินการจะท าให้เสร็จภายในปีงบประมาณนี้แน่นอนครับ 
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นายเสถียร  จันทร์มาลา/รองนายก อบต. 
                                เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับโครงการเกินศักยภาพ ใน
ปี พ.ศ.2566 อบต.เดื่อศรีคันไชย ได้งบประมาณมา จ านวน 2 โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กจากบ้านโคกส าราญไปตาดโตน 2.โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 13,
หมู่ที่ 16 จึงขอน าเรียนให้สมาชิกสภาได้รับทราบ 

นายนิกุล  คุณมี/นายก อบต. 
                              เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมได้ไปประชุมอ าเภอมาขอแจ้ง
ให้ทราบ 1.มีโครงการหนึ่งคนหนึ่งต้นกล้า ซึ่งต้องด าเนินการในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 จะไปด าเนินการที่บ้าน
โพธิ์ตาก 2.การจัดงานครบรอบอ าเภอวานรนิวาส จะมีการฉลองหอพระ จะมีกิจกรรมประกวดร้องเพลงซึ่ง อปท.
จะต้องส่ง อปท.ละ จ านวน 1 คน สมาชิกสภาท่านใดสนใจติดต่อเจ้าหน้าที่ได้นะครับ 
 

นายปัญญา  วงศ์สง่า/ส.อบต.หมู่ที่ 7 
                          ขอสอบถามโครงการก่อสร้างบ่อขยะหมู่ที่ 7 ผู้รับเหมาส่งมอบงานหรืองานเสร็จหรือยังครับ 
ถ้าเสร็จแล้วผมจะได้น าขยะไปทิ้ง 

นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว/ผอ.กองช่าง 
                            เรียนประธานสภาและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน โครงการหมู่ที่ 7 เสร็จสิ้นและมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ตามที่ท่านเห็นไม่ได้มีกาฉาบปูน เพราะในแบบด้านล่างไม่ได้ก าหนดให้มีการฉาบ
ปูนเพื่อรองรับการถมดิน ฉาบให้แต่ด้านบน 
                            อีกเรื่องตามที่ได้ส่งแผนหมู่บ้านเข้ามาเพ่ือจัดเตรียมท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้รับแจ้งมาว่าหมู่ที่ 17 หมู่ที่ 10 จะเปลี่ยนล าดับของโครงการ ขอให้ท า
ประชาคมแนบมาให้ด้วยนะครับ ส่วนหมู่บ้านโพธิ์ตากที่จะท าธนาคารน้ าใต้ดิน ผมไปดูสถานที่แล้วไม่น่าจะท าได้
ขอให้สมาชิกสภาไปปรึกษาผู้น าว่าจะยกอันดับสองขึ้นมาท าก่อนไหมหรืออย่างไรครับ 

นายกิตติ ปัตพี/ส.อบต.หมู่ที่ 13 
                            ถนนคอนกรีตเส้นบ้านโคกส าราญตาดโตนมันช ารุดเมื่อไหร่จะไปซ่อมครับ 

นายมีศักดิ์  ปรางค์แก้ว/ผอ.กองช่าง 
                                 กองช่าง ได้ส่งหนังสือไปยังผู้รับจ้างแล้วให้มาซ่อมถนนที่ช ารุด จ านวน 2 ครั้ง แต่ผู้รับ
จ้างยังไม่เข้ามาด าเนินการ ซึ่งอยู่ในระหว่างประกันผลงานสองปี ถ้าส่งหนังสือแจ้งไปเป็นครั้งที่ 3 ยังไม่มา
ด าเนินการซ่อมแซมให้ อบต.ก็จะด าเนินคดีกับผู้รับจ้างครับ 

นายอนุภาพ  คชพล/รองประธานสภา 
  ส าหรับการประชุมครั้งนี้ก็ด าเนินมาเป็นเวลาสมควรแล้ว  มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่    
เมื่อไม่มีท่านใดเสนอ  บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ  
 

 เลิกประชุมเวลา      15.00  น. 

       ส.ต.อ.  สุรศักดิ์   น้อยบาท   จดบันทึกรายงานการประชุม               
               (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย       
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                                                                         ร.ต.   พลชัย  โยควัฒน์    ตรวจรายงานการประชุม 
                                                                               (พลชัย  โยควัฒน์)                    
                                                          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
                            
                           บันทึกของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  ท าหน้าที่ตรวจรายงานการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ครั้งนี้ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ)          จรัญ  ว่องไว         ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายจรัญ  ว่องไว) 
                         ส.อบต. หมู่  3 
 
 

(ลงชื่อ)      ดาวเรือง  มะโนสิม      กรรมการ 
    (นางดาวเรือง  มะโนสิม) 
                                    ส.อบต. หมู่  1 
 
 

(ลงชื่อ)     ปัญญา  วงศ์สง่า          กรรมการ 
      (นายปัญญา  วงศ์สง่า) 
                         ส.อบต. หมู่  7 
 
 

(ลงชื่อ)     ฉันทนา  ใจภูมิ            กรรมการ 
    (นางฉันทนา  ใจภูม)ิ 
                                    ส.อบต. หมู่  9 
 

(ลงชื่อ)      กิตติ  ปัตพ ี              กรรมการ 
    (นายกิตติ  ปัตพี) 
                                    ส.อบต. หมู่  13 
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รายงานการประชุมนี้ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชยได้มีมติรับรองแล้ว ในคราวการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1   พ.ศ.  2566  เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 
2566 

                                         (ลงชื่อ) ร.ต.   พลชัย  โยควัฒน์                                                            
(พลชัย  โยควัฒน์) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย                                                                            
 
 

 
 

 


